

เศรษฐกิจไทย - ท้ายยุคภัยไทย ในมรสุมวิกฤติเศรษฐกิจโลก : Global Economic Crisis 2009



“วันนี้ เราต้องเผชิญกับความท้าทายที่แตกต่างจากเดิม สิ่งที่เราเขียนเผชิญอยู่เป็นความท้าทายรูปแบบใหม่และส่งผลกระทบต่อผู้คนโดยไม่ถูกกีดกันโดยพรมแดน ตั้งแต่ผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจโลก ตลอดจนความท้าทายจากความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน ปัญหาข้ามพรมแดน ภัยพิบัติธรรมชาติและโรคระบาด ไปจนถึงปัญหาต่อความมั่นคงมนุษย์... อาเซียนกำลังเผชิญหน้ากับการต่อสู้ทางเศรษฐกิจและการฟื้นฟู ต่อจากนี้จะเป็นบททดสอบสำหรับเราทั้งในฐานะกลุ่มประเทศอาเซียนและเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคเอเชีย ในขณะที่วิกฤติการเงินเลวร้ายลง โลกจะหันมาสู่ภูมิภาคเราเพื่อแสวงหาความเชื่อมั่นและการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้วางแผนที่จะทำ”

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ: นายกรัฐมนตรี *



“ปี 52 คาดว่าเศรษฐกิจจะติดลบ 1 ถึงโต 0% แต่ต้องดูความชัดเจนในช่วงไตรมาส 2 และ 3 เนื่องจากมีหลายปัจจัยทั้งเศรษฐกิจโลกและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่จะเริ่มเห็นผล... รัฐบาลมีหน้าที่ในการรักษาสุขภาพของเศรษฐกิจของประเทศไว้ ด้วยการคงกำลังซื้อของภาคประชาชน ทดแทนกำลังซื้อจากต่างประเทศ และรอจังหวะให้ประเทศคู่ค้าเริ่มฟื้นตัว ซึ่งเศรษฐกิจของประเทศไทยก็จะสามารถฟื้นตัวได้อีกครั้ง พื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในขณะนี้ถือว่าเข้มแข็งมากเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศคู่แข่งในภูมิภาคเดียวกัน”

นายกรณ์ ฉางทิวณิษ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง **



“เศรษฐกิจในปี 2552 จะมีความท้าทายทั้งต่อภาครัฐและเอกชน เราคงหนีไม่พ้นที่จะต้องได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจโลกอีกระยะหนึ่ง ...นโยบายเศรษฐกิจการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย และนโยบายการคลังมีเป้าหมายเดียวกันในการดูแลเศรษฐกิจซึ่งเมื่อรวมกับปัจจัยบวกต่างๆ ที่สนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยยังมีพื้นฐานที่เข้มแข็งอันเป็นผลจากการปรับตัวอย่างต่อเนื่องทั้งของภาครัฐและเอกชนตั้งแต่หลังวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 โดยเฉพาะการไม่ก่อหนี้เกินตัว และการระมัดระวังดูแลความเสี่ยงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ได้สร้างภูมิคุ้มกันให้ภาคธุรกิจ ภาคครัวเรือนและประเทศไทยโดยรวมให้มีความเข้มแข็งพอที่ประเทศไทยจะฟันฝ่ามรสุมเศรษฐกิจไปได้อย่างราบรื่น สามารถกลับมาเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป”

ดร.อาริษา วัฒนกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ***

* บางส่วนจากสุนทรพจน์ของ ฯพณฯ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 52

** จากคำกล่าวของนายกรณ์ ฉางทิวณิษ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 52

*** จากคำแถลงประจำปีของผู้ว่าการต่อสาธารณะ โดย ดร.อาริษา วัฒนกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 52